

Tiếp Thêm Sinh Lực Cho Quận

Ủy ban Dịch vụ Công của Quận Columbia được Quốc hội thành lập năm 1913 với tư cách là một cơ quan chính quyền Quận độc lập để quản lý các công ty điện, khí đốt tự nhiên và điện thoại phục vụ thành phố.

Ủy ban phục vụ lợi ích công chúng bằng cách đảm bảo rằng các công ty tiện ích ổn định về tài chính cung cấp các dịch vụ tiện ích an toàn, đáng tin cậy và chất lượng ở mức giá hợp lý cho khách hàng dân cư, doanh nghiệp và chính phủ tại Quận. DCPSC giúp hiện đại hóa mạng lưới năng lượng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ chất lượng môi trường và thúc đẩy các cam kết về chính sách khí hậu của Quận.

Đứng đầu DCPSC là một Chủ tịch và hai Ủy viên do Thị trưởng bổ nhiệm theo sự tư vấn và thông qua của Hội đồng D.C. với nhiệm kỳ 4 năm. Ngân sách hàng năm của cơ quan này lấy từ các khoản thuế thu từ các công ty mà cơ quan này quản lý – chứ không phải thuế của dân.

Năng lượng sạch

Quận Columbia dẫn đầu quốc gia về tính bền vững và bảo tồn môi trường, đồng thời cũng có một trong những tiêu chuẩn cao nhất về năng lượng tái tạo so với bất kỳ thành phố nào trong cả nước. Lãnh đạo tập trung vào việc chống lại tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và hiện thực hóa một tương lai năng lượng sạch.

Với tư cách là cơ quan quản lý tiện ích địa phương, Ủy ban Dịch vụ Công của Quận Columbia có vai trò quan trọng, không thể thiếu trong việc đáp ứng các mục tiêu đó.

Để chuẩn bị cho một qui chế hướng tới tương lai, DCPSC sử dụng PowerPath DC, một kế hoạch chi tiết cho dự án hiện đại hóa lưới điện toàn diện, dài hạn và sẽ tạo ra một hệ thống phân phối năng lượng trong Quận nhằm khuyến khích sự đổi mới, an ninh, công bằng và giá cả hợp lý. PowerPath DC đưa ra định hướng công việc cho Ủy ban và giúp Ủy ban cân nhắc mục tiêu chính sách năng lượng sạch của Quận trong tất cả các quyết định của mình.

PowerPath DC cũng chỉ đạo một loạt dự án đổi mới thí điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống cung cấp năng lượng của thành phố và đẩy mạnh các mục tiêu về khí hậu và năng lượng sạch của Quận. Những dự án quy mô lớn này thường là những dự án đầu tiên trong nước và giúp tối ưu hóa, nâng cao và cải thiện cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo. Ngoài các cải tiến công nghệ và cải tiến lưới điện do các công ty tiện ích tài trợ khác, các dự án thí điểm hỗ trợ các mục tiêu năng lượng sạch của Quận đồng thời vẫn duy trì cơ sở hạ tầng an toàn, đáng tin cậy và có khả năng phục hồi.

Chương Trình Tiêu Chuẩn Danh Mục Năng Lượng Tái Tạo (RPS)

Các nhà cung cấp điện trong Quận phải dần tăng tỷ lệ điện năng từ các nguồn tài nguyên tái tạo theo các quy định của DCPSC. Chương trình RPS tạo ra một thị trường điện từ các nguồn tái tạo trong Quận và qui định cụ thể về các nguồn tài nguyên tái tạo.

Hội Nghị Thượng Đỉnh Năng Lượng Sạch

Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Sạch thường niên của Quận Columbia, do DCPSC tổ chức, quy tụ các chuyên gia, lãnh đạo và các chuyên gia khác để xác định xem Quận sẽ cần những gì để đáp ứng các mục tiêu chính sách khí hậu, đặt ra các tiêu chuẩn mới và đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch của Quận là công bằng, giá cả phải chăng và tạo ra khả năng phục hồi khí hậu.

Đa Dạng Nhà Cung Cấp Và Lực Lượng Lao Động

DCPSC phát triển và hỗ trợ lực lượng lao động đa dạng và chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy các mục tiêu năng lượng sạch của Quận. Các khuyến nghị mới và phương pháp thực tiễn tốt nhất để đảm bảo tính đa dạng, công bằng trong việc tuyển dụng và đấu thầu trong lĩnh vực tiện ích là do Hội Đồng Tư Vấn của DCPSC về Nhà cung cấp tiện ích và

Đa dạng lực lượng lao động, một cơ quan độc lập bao gồm các đại diện từ các tiện ích công cộng, nhà thầu, hiệp hội thương mại, trường cao đẳng và đại học trong vùng cũng như các bên liên quan khác trong ngành.

Dịch Vụ Tiếp Cận và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng

Ngoài các nhiệm vụ pháp lý, DCPSC còn giáo dục và thông báo cho công chúng về các trò lừa đảo tiện ích, chuyển sang sử dụng các nhà cung cấp năng lượng thứ ba, các chương trình giảm giá tiện ích và cung cấp các mẹo tiết kiệm năng lượng và tiền bạc khác. Ủy ban tiếp cận cư dân Quận và các nhóm cộng đồng trên toàn Quận để tạo ra một cuộc đối thoại và hiểu rõ mối quan tâm của cư dân.

Bạn cần trợ giúp về tiện ích?

DCPSC giúp giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Liên hệ với DCPSC tại dcpsc.org/help hoặc gọi (202) 626-5120.